



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường nhất trí duy trì trao đổi cấp cao và các cấp thường xuyên; thúc đẩy đồng bộ, hiệu quả trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. (Ảnh TTXVN)

Nhân lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, từ ngày 12 đến 14/10, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường thăm chính thức Việt Nam.

Tối 12/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng của đồng chí Lý Cường, nhấn

mạnh chuyển thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục đưa quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, toàn diện, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

(Xem tiếp trang 4)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp. (Ảnh VIỆT DU)

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 11/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTƯ; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và các

huyện cùng gần 500 doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam; thông báo đến các doanh nghiệp về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và ghi nhận vai trò đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh

(Xem tiếp trang 4)

Đại hội Thi đua yêu nước "Cụ chiến binh gương mẫu" lần thứ VII (2024-2029)



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh VIỆT DU)

Sáng 11/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2024) và Đại hội thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" lần thứ VII (giai đoạn 2024-2029).

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cùng 112 CCB gương mẫu đại diện cho trên 112 nghìn CCB trong toàn tỉnh. Giai đoạn 2019-2024, các cấp Hội

CCB trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của địa phương, của tổ chức Hội như: "CCB thi đua làm kinh tế giỏi", "CCB chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)", nghĩa tình đồng đội, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Để xây dựng tổ chức Hội, các cấp Hội tập trung công tác phát triển hội viên, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Hàng năm, có hàng nghìn lượt hội viên mới được kết nạp, nâng tổng số toàn tỉnh lên 112.792 hội viên.

Triển khai phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", Hội CCB

(Xem tiếp trang 2)

THƯ KÊU GỌI

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định về tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2024

Kính gửi: - Các tầng lớp Nhân dân;
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang;
- Các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Những năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nam Định đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn Quỹ vận động được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ con em hộ

nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, bệnh nhân nghèo được khám chữa bệnh kịp thời; chăm lo tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

(Xem tiếp trang 2)

Nam Định, ngày 10 tháng 10 năm 2024
CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG QUỸ
"VÌ NGƯỜI NGHÈO" TỈNH NAM ĐỊNH
Trần Minh Thắng

KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 - 14/10/2024)

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nam Định tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

NGUYỄN VĂN VA

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy



Quá trình hình thành và phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn liền với lịch sử ra đời và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập (3/2/1930), Đảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng. Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Sau khi thành lập,

(Xem tiếp trang 3)



Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tọa đàm về phát triển đảng viên trong cán bộ, người lao động các doanh nghiệp. (Ảnh XUÂN THU)

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030

VĂN TRỌNG

Sáng 11/10, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 21/8/2024 của Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 65-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội

(Xem tiếp trang 4)

Đẩy mạnh chiến dịch làm thủy lợi năm 2024

VĂN ĐÀI

Ngày 11/10/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1025/UBND-VP3 chỉ đạo đẩy mạnh chiến dịch làm thủy lợi năm 2024.

Công văn nêu rõ: Để chủ động trong công tác tưới, tiêu, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sản xuất vụ đông xuân 2024-2025 và quyết tâm giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp năm 2025, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện,

thành phố, các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) và các đơn vị có liên quan cần xác định chiến dịch làm thủy lợi là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian triển khai chiến dịch làm thủy lợi từ trung tuần tháng 11/2024 đến hết quý I/2025. Đối với những CTTL trực tiếp phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2024-2025 phải tập trung hoàn thành

(Xem tiếp trang 4)



Ba Lan đề xuất EU đình chỉ quyền tị nạn

Ngày 12/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã công bố các đề xuất nhằm cải cách các thủ tục về tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm

việc đình chỉ tạm thời quyền tị nạn, như một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm củng cố biên giới của Ba Lan và kiểm soát di cư.

Phát biểu tại đại hội đảng cầm quyền ở Otwock, Thủ tướng Tusk khẳng định một trong những yếu tố của chiến lược di cư mới của Ba Lan sẽ là đình chỉ quyền tị nạn theo lãnh thổ và tạm thời. Dự kiến ông sẽ trình bày

(Xem tiếp trang 2)



LAI CHÂU Thu hút hơn 2.000 tỷ đồng tại hội nghị xúc tiến đầu tư

Ngày 13/10, tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024. Tại hội nghị, UBND trao quyết

định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 doanh nghiệp với số vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng; trong đó, dự án thủy điện Là Si 1A có công suất 28MW, tổng mức đầu tư 1.050 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Năng lượng ES-LC; Thủy điện Nậm Ngà có công suất 24MW, tổng mức đầu tư gần 970 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thủy điện Nậm Ngà.

(Xem tiếp trang 4)

Xây dựng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi của người lao động

Bài và ảnh: NGỌC LINH

Những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, cơ quan liên quan, chủ doanh nghiệp chủ trọng công tác giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp FDI, Công ty TNHH Viet Power chuyên sản xuất giấy dếp xuất khẩu có số lượng công nhân lao động (CNLD) đông nhất của huyện Hải Hậu, với khoảng 6.300 người; 100% người lao động là đoàn viên Công đoàn, đây là điều kiện thuận lợi giúp Ban chấp hành Công đoàn triển khai thực hiện công việc của tổ chức và chuyên môn đạt được sự đồng thuận cao của người lao động. Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã tham mưu, phối hợp với lãnh đạo công ty hàng năm tổ chức tốt hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải đáp những băn khoăn của người lao động, là cơ sở để tiếp tục thực hiện, bổ sung hoặc xây dựng mới thỏa ước lao động tập thể và quy định rõ trách nhiệm của người lao động, chủ doanh nghiệp và Công đoàn. Đối với người lao động, 100% CNLD tuân thủ nội quy, quy định hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện đúng thỏa ước lao động tập thể, nâng cao trách nhiệm trong lao động sản xuất, thái độ làm việc nghiêm túc, tiết kiệm, hạn chế thấp nhất các lỗi sai hỏng trong quá trình sản xuất. Đối với lãnh đạo công ty nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ thỏa ước lao động tập thể đã ký kết với người lao động, chỉ trả tiền lương, thưởng, phụ cấp đúng quy định. Đối với tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS), thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi

ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chủ động tham mưu, phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, thường xuyên giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nội quy, quy định của công ty; tìm hiểu tư tưởng, nguyện vọng, kịp thời giải quyết khó khăn của người lao động. Ngoài ra, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với chuyên môn giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động như: Cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc trong nhà xưởng, lắp đặt hệ thống làm mát tại khu vực nhà ăn, duy trì trật tự trong doanh nghiệp, thỏa thuận giải quyết vấn đề liên quan đến các chế độ nghỉ phép, đổi giờ làm... Hiện, 100% người lao động trong Công ty được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về lao động, công đoàn, an ninh trật tự, an toàn lao động... Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CNLD vào các dịp lễ, Tết, tổ chức các chương trình "Tết sum vầy", tặng quà cho

người lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở "Mái ấm công đoàn"... Bên cạnh đó, 100% người lao động được tham gia các hội nghị, tọa đàm, hoạt động truyền thông, nói chuyện chuyên đề các nội dung pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; được khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp. Với đặc thù ngành nghề, công ty có tỷ lệ lao động nữ đông, chiếm 98%, hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn tham mưu với doanh nghiệp sửa đổi nội dung thỏa ước lao động tập thể đảm bảo phù hợp với nhu cầu, giới tính, độ tuổi của người lao động và thêm nhiều điều khoản có lợi hơn đối với lao động nữ. Nhờ thực hiện đúng các nội dung thỏa ước lao động tập thể, nhiều năm qua công ty không xảy ra các hiện tượng đình công, lãn công, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng qua từng năm.

Hàng năm, bên cạnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tích cực phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Hoạt động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể của CĐCS thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động... Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám sát doanh nghiệp thực hiện quy định của pháp luật về nội dung thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Chỉ đạo công ty đã xây dựng thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể như Công ty TNHH Viet Pan-Pacific Nam Định (Nam Trực), Công ty TNHH May mặc dệt kim Smart Shirt Xuân Trường, Công ty TNHH Geu-lim Culture and Fashion (Vụ Bản), Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (Nghĩa Hưng), Công ty TNHH Padmac Việt Nam (Khu công nghiệp Bắc Minh), Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam (thành phố Nam Định)...

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nam Định tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Tiếp theo trang 1)

Bộ Tổ chức kiểm giao công tác đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14/10 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trải qua 94 năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh, tích cực tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên; tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các thế hệ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng và công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc, trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nam Định đã luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bám sát chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Nổi bật là ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành hệ thống văn bản nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị... của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới... Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tham mưu thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, nhiệm kỳ 2025-2030 gắn kết chặt chẽ với công tác

chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh... Tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Phối hợp tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2030. Nam Định là một trong ba tỉnh hoàn thành sớm nhất toàn quốc và là tỉnh đầu tiên hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, giai đoạn 2023-2025. Sau sắp xếp, cấp ủy, chính quyền và nhân dân cùng đoàn kết hơn, hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng luân chuyển, điều động cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch đề đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho nhiệm vụ kế tiếp. Công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị được thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng, kỹ lưỡng theo đúng quy định. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng. Tiếp tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị. Tham mưu thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên...

Trong thời gian tới, tỉnh ta đứng trước nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì thế, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan tổ chức các cấp ủy phải nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống của ngành, nghiêm cứu và để xuất những giải pháp phù hợp cho cấp ủy, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Nam Định ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, công chức trong ngành càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, phẩm chất sâu sắc hơn ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Biết ơn các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Tổ chức xây dựng Đảng càng thấy được trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.



Công đoàn Công ty TNHH Viet Pan-Pacific Nam Định (Nam Trực) phổ biến nội dung thỏa ước lao động tập thể tới người lao động.

Nhận thức được việc có đủ phòng học, phòng chức năng, thư viện, nhà đa năng khang trang, sạch đẹp sẽ tạo môi trường học tập hiện đại giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy và khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh, qua đó nâng cao khả năng tiếp thu, lĩnh hội, trải nghiệm kiến thức, đồng thời rèn luyện, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập tại trường, những năm qua, Trường Tiểu học Mỹ Thắng (thành phố Nam Định) đã tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thầy Trần Nguyễn An, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường có diện tích 15.024m² nằm ở trung tâm xã, trên một khuôn viên vuông vắn, rộng rãi, có thể thiết kế xây dựng được ngôi trường khang trang, bề thế, nhưng cơ sở vật chất đã quá cũ kỹ, hầu hết được xây dựng từ năm 1978 và năm 1993. Trải qua thời gian, cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp trầm trọng. Số lượng học sinh ngày càng tăng, trong khi cơ sở vật chất không đáp ứng đủ nên đã số các phòng chức năng đều được lấy làm phòng học để đảm bảo phục vụ cho việc dạy 2 buổi/ngày. Các đồ dùng thiết bị được cấp từ những năm trước trải qua nhiều năm sử dụng, bảo quản, bàn giao đã hư hỏng nhiều. Việc mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai Chương trình GDPT 2018 cần nguồn lực rất lớn, ngân sách địa phương khó khăn, nên từ khi thực hiện chương trình mới đến nay, nhà trường chưa lần nào được cấp các đồ dùng thiết bị dạy học. Ngân sách nhà trường hạn hẹp nên chỉ mua sắm được phần nhỏ các trang thiết bị dạy học. Bên cạnh đó, hầu hết giáo viên đều phải dạy cả ngày, khối lượng công việc ngày một nhiều nên việc dành thời gian của giáo viên để tự làm đồ dùng, thiết bị còn hạn chế.

Nhằm bắt đầu kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu của xã, Ban giám hiệu đã bàn bạc lên kế hoạch xây mới, bổ sung cơ sở vật chất, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương ưu tiên đầu tư cho nhà trường, truyền, sách báo và các đồ dùng bảng biểu của thư viện... phục vụ dạy và học. Từ tháng 10/2019 đến nay, nhà trường đã mua sắm các đồ dùng, trang thiết bị gồm: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chiếu, máy in 2 mặt, ti-vi, bàn ghế giáo viên và học sinh, bàn ghế học sinh bán trú, thiết bị thư viện, bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật, bộ thí nghiệm không khí cần cho sự cháy, hộp thí nghiệm vai trò của ánh sáng, mô hình bộ xương, mô hình hệ cơ, mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng, quả địa cầu, la bàn, với tổng trị giá trên 858 triệu đồng. Đồng thời, đồng viên giáo viên, học sinh và phụ huynh tự làm đồ dùng dạy học, tích cực sưu tầm các video, hình ảnh minh họa để các tiết dạy thêm sinh động, hứng thú, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường cũng đồng ý đội ngũ giáo viên tham gia cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử", cuộc thi xây dựng "Thiết bị dạy học số" của ngành, tích cực khai thác học liệu thiết bị số để áp dụng vào giảng dạy hiệu quả và tăng hứng thú học tập cho học sinh. Việc triển khai giáo dục STEM được nhà trường chú trọng, tạo được kết quả đáng khích lệ. Việc làm đồ dùng, thiết bị gắn với ứng dụng STEM được giáo viên, học sinh và nhiều phụ huynh tích cực hưởng ứng, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi, qua đó tạo được gần 500 sản phẩm phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy.

Công tác xã hội hóa học tập, nghiên cứu và thực hiện Chương trình GDPT 2018 và thực hiện các tiêu chí cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia mức độ 2, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Một thuận lợi cho nhà trường là thời điểm này đất tại làng nghề xã Mỹ Thắng đang có giá trị rất cao, trong khi tình hình đang có cơ chế để lại xã 50% nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất nên xã có nguồn lực để đầu tư cho cơ sở vật chất giáo dục. Trường đã được Đảng ủy, HĐND, UBND xã cho chủ trương đầu tư, phê duyệt và triển khai xây dựng cơ sở vật chất trong thời gian sớm nhất có thể. Nhà trường đã được UBND xã đầu tư xây dựng và đến tháng 6/2024 được bàn giao tiếp nhận sử dụng đầy phòng học 3 tầng gồm 25 phòng học và phòng chức năng, 1 thư viện rộng hơn 100m². Hiện tại, xã đang xây dựng giai đoạn 3 bao gồm Nhà đa năng rộng gần 500m² và làm lại toàn bộ hệ thống sân, cây cối trên sân, vườn, đổ bê tông nhựa đoạn đường từ cổng vào sân trường. Dự kiến đến quý I năm 2025, UBND xã tiếp tục khởi công giai đoạn 4 xây dựng cho nhà trường gồm dãy 6 phòng chức năng 3 tầng và làm mới toàn bộ sân xe cho giáo viên, học sinh.

Việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy học cũng được lãnh đạo nhà trường quan tâm, có kế hoạch bổ sung hàng năm. Kinh phí được cấp từng năm, nhà trường đều dành mua sắm máy tính, bàn ghế, bảng viết, ti-vi, máy

Trường Tiểu học Mỹ Thắng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Bài và ảnh: MINH THUẬN

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là điều kiện quan trọng, không thể thiếu trong quá trình dạy và học, là điều kiện cần thiết để chuyển tải các kiến thức đến người học, giúp giáo viên tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh, tạo cho học sinh hứng thú trong học tập. Khi triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị lại càng đóng vai trò quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đề cao tính thực tiễn, phát triển năng lực và phẩm chất người học.

Trường Tiểu học Mỹ Thắng có diện tích 15.024m² nằm ở trung tâm xã, trên một khuôn viên vuông vắn, rộng rãi, có thể thiết kế xây dựng được ngôi trường khang trang, bề thế, nhưng cơ sở vật chất đã quá cũ kỹ, hầu hết được xây dựng từ năm 1978 và năm 1993. Trải qua thời gian, cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp trầm trọng. Số lượng học sinh ngày càng tăng, trong khi cơ sở vật chất không đáp ứng đủ nên đã số các phòng chức năng đều được lấy làm phòng học để đảm bảo phục vụ cho việc dạy 2 buổi/ngày. Các đồ dùng thiết bị được cấp từ những năm trước trải qua nhiều năm sử dụng, bảo quản, bàn giao đã hư hỏng nhiều. Việc mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai Chương trình GDPT 2018 cần nguồn lực rất lớn, ngân sách địa phương khó khăn, nên từ khi thực hiện chương trình mới đến nay, nhà trường chưa lần nào được cấp các đồ dùng thiết bị dạy học. Ngân sách nhà trường hạn hẹp nên chỉ mua sắm được phần nhỏ các trang thiết bị dạy học. Bên cạnh đó, hầu hết giáo viên đều phải dạy cả ngày, khối lượng công việc ngày một nhiều nên việc dành thời gian của giáo viên để tự làm đồ dùng, thiết bị còn hạn chế.

Nhằm bắt đầu kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu của xã, Ban giám hiệu đã bàn bạc lên kế hoạch xây mới, bổ sung cơ sở vật chất, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương ưu tiên đầu tư cho nhà trường, truyền, sách báo và các đồ dùng bảng biểu của thư viện... phục vụ dạy và học. Từ tháng 10/2019 đến nay, nhà trường đã mua sắm các đồ dùng, trang thiết bị gồm: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chiếu, máy in 2 mặt, ti-vi, bàn ghế giáo viên và học sinh, bàn ghế học sinh bán trú, thiết bị thư viện, bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật, bộ thí nghiệm không khí cần cho sự cháy, hộp thí nghiệm vai trò của ánh sáng, mô hình bộ xương, mô hình hệ cơ, mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng, quả địa cầu, la bàn, với tổng trị giá trên 858 triệu đồng. Đồng thời, đồng viên giáo viên, học sinh và phụ huynh tự làm đồ dùng dạy học, tích cực sưu tầm các video, hình ảnh minh họa để các tiết dạy thêm sinh động, hứng thú, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Học sinh có chuyển biến rõ rệt, nắm vững kiến thức, kỹ năng của môn học/hoạt động giáo dục, đảm bảo mục tiêu của chương trình, học đến đâu chắc đến đấy, tích cực, sôi nổi trong giờ học. Chất lượng đại trà của nhà trường ổn định và giữ vững với tỷ lệ 99,7% học sinh khối 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh khối 5 hoàn thành chương trình tiểu học; trên 65% học sinh được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc", "Hoàn thành tốt" các nội dung học tập và rèn luyện vào cuối mỗi năm học. Việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương.

Từ thực tiễn tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại Trường Tiểu học Mỹ Thắng cho thấy, để nhà trường có được cơ sở vật chất khang trang, đồ dùng thiết bị dạy học phong phú, Ban giám hiệu cần chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị hiện tại của nhà trường; nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về cơ sở vật chất trường tiểu học (Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT), đồ dùng thiết bị dạy học (Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT) để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cần nắm bắt thời cơ, tích cực tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Phòng GD và ĐT để bổ sung tối đa nguồn lực có thể để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, đảm bảo thực hiện Chương trình GDPT 2018 cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn và thư viện đạt chuẩn. Xây dựng kế hoạch chi tiết, khả thi, có chế độ khen thưởng, động viên khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tự làm đồ dùng thiết bị dạy học, khai thác các học liệu trên môi trường mạng để có nguồn đồ dùng thiết bị phong phú, đáp ứng triển khai Chương trình GDPT 2018 đạt hiệu quả.



Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Thắng giới thiệu sách cho học sinh, giúp các em duy trì thói quen đọc sách hàng ngày.

Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp 75 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc coi phát triển quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc nhất quán ủng hộ công cuộc đổi mới, phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Trong không khí hữu nghị và tin cậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu những nét lớn về kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chính đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, cùng với trọng tâm là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV, được xác định là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Lý Cường bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhấn mạnh chuyến thăm nhằm thực hiện nhận thức chung mà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã được trong thời gian qua, trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, đạt được nhiều thành quả thực chất hơn nữa.

Thủ tướng Lý Cường chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt

được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc coi phát triển quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc nhất quán ủng hộ công cuộc đổi mới, phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường cùng điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua; vui mừng trước những bước tiến quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt - Trung, nhấn mạnh hai bên đã triển khai nghiêm túc, tích cực các nhận thức chung cấp cao quan trọng đã đạt được nhân các chuyến thăm lịch sử của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong hai năm 2022, 2023 và chuyển thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc theo đúng định hướng "6 hơn" (tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bất

đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn), hình thành cục diện giao lưu, hợp tác sôi động, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành và trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt - Trung; đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Thủ tướng Lý Cường đối với việc thúc đẩy quan hệ hai nước, cũng như sự phối hợp hiệu quả, kịp thời của hai đồng chí Thủ tướng và Chính phủ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường nhất trí duy trì trao đổi cấp cao và các cấp thường xuyên; thúc đẩy đồng bộ, hiệu quả trên các kênh đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng nhau ứng phó có hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống; nâng cao hiệu quả các cơ chế hiện có giữa hai nước và mở rộng triển khai tốt các cơ chế mới.

Hai bên nhất trí tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương hai nước triển khai quyết liệt các chính sách, biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất thu được nhiều thành quả to lớn hơn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, duy trì thương mại biên giới thông suốt, triển khai xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh; tăng cường kết nối giữa Khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai" với Sáng kiến "Vành đai và Con đường", trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác kết nối đường sắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, đem

lại lợi ích thiết thực cho hai nước và người dân hai nước.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tăng cường mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam; ủng hộ Việt Nam mở các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, chuỗi cung ứng sản xuất, phát triển xanh, chuyển đổi số... Hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, hai bên nhất trí cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung", nỗ lực thúc đẩy đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng "6 hơn".

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao; chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tìm các phương thức, biện pháp hiệu quả để kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng; tăng cường hợp tác phù hợp với tầm mức quan hệ song phương trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

* Sáng 13/10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường thăm chính thức Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm Việt Nam. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ■

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030

(Tiếp theo trang 1)

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác nhân sự đại hội, công tác biên tập các văn kiện đại hội.

Theo kế hoạch của Đảng ủy Khối, đại hội đảng bộ các cấp thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chỉ bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp: Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2025, hoàn thành trước ngày 30/6/2025; Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II dự kiến trong khoảng thời gian từ 20/7/2025 đến 10/8/2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khẳng định,

hội nghị là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng ở cấp mình theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CU/TW, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Lãnh đạo và quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên công tác chuẩn bị đại hội; chuẩn bị tốt công tác nhân sự; dự thảo văn kiện đại hội; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, song song đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ■

Đẩy mạnh chiến dịch làm thủy lợi năm 2024

(Tiếp theo trang 1)

trước ngày 30/1/2025. Triển khai tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các CTTL: nạo vét kênh tưới, tiêu, cửa cống, bể hút trạm bơm, đập bờ vùng, bờ thửa, khoanh vùng làm đám, làm ải để chủ động điều tiết và chống lãng phí nước; giải toả các vật cản trên kênh mương, khơi thông dòng chảy, chống ách tắc. Chủ trọng vận chuyển sản xuất giống, vùng chuyển đổi cơ cấu, vùng cánh đồng lớn, vùng cây vụ đông tập trung theo quy hoạch và những vùng khó tưới, tiêu. Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Nam Hà có trách nhiệm tu bổ, sửa chữa, nạo vét các công trình do đơn vị quản lý, khai thác trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các Công ty KTCTTL thuộc tỉnh có trách nhiệm tu bổ, sửa chữa, nạo vét hệ thống công trình được giao quản lý, khai thác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chiến dịch làm thủy lợi; tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh.

UBND các huyện, thành phố Nam Định phối hợp với Công ty KTCTTL chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện sửa chữa công trình, máy móc, thiết bị, nạo vét kênh mương; tăng cường giải toả vì phạm trong phạm vi bảo vệ CTTL trên địa bàn quản lý, trong đó ưu tiên xử lý

dứt điểm các vi phạm mới, vi phạm gây bức xúc trong nhân dân và vi phạm gây ách tắc dòng chảy; xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, cá nhân để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Việc giải toả vi phạm và sửa chữa, nạo vét công trình phải thực hiện đồng bộ, dứt điểm để phát huy tối đa hiệu quả năng lực công trình. Trường hợp cần hợp đồng các nguồn vốn để sửa chữa công trình, kiên cố hoá kênh mương phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định hiện hành và quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân làm tốt; phê bình các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa hiệu quả, chậm tiến độ. Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL thuộc tỉnh cần đổi nguồn kinh phí được cấp, sắp xếp thứ tự ưu tiên, triển khai thực hiện, hoàn thành việc tu bổ, sửa chữa theo danh mục CTTL đã được phê duyệt theo quy định, đảm bảo phục vụ tốt, kịp thời việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất, dân sinh. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý và phối hợp xử lý các vi phạm phạm vi bảo vệ CTTL, đặc biệt là các vi phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng nước; đảm bảo hệ thống công trình, kênh mương thông thoáng dòng chảy, nước không bị ô nhiễm ■

16 tấn/ha/năm và có ít nhất 8.000ha dứa trồng theo hướng hữu cơ; trong đó, có 6.000ha đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế. Tỉnh phấn đấu có ít nhất 10 doanh nghiệp liên kết với hộ nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu dứa phục vụ chế biến, tiêu thụ chuỗi sản phẩm dứa và được các doanh nghiệp cam kết thu mua với mức giá cao hơn giá thị trường từ 10-15% ■



Vườn dứa sấp ở xã Hoà Tân (Cầu Kè, Trà Vinh). (Ảnh TTXVN)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

(Tiếp theo trang 1)

chủ trương, quan điểm và các động thái thiết thực của tỉnh nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển. Tỉnh đã quyết liệt khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 4 cực tăng trưởng, 5 hành lang kinh tế để kiến tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh tăng tốc, tạo đột phá trong đầu tư các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội lớn; đẩy mạnh đầu tư phát triển đường cao tốc, nâng cấp, mở rộng các tuyến tỉnh lộ và đầu tư các cầu nối liên kết vùng giúp cải thiện đáng kể khả năng kết nối của Nam Định với các khu vực kinh tế trọng điểm khác trong cả nước. Hạ tầng công nghiệp cũng được tỉnh chú trọng chuẩn bị sẵn sàng để cung ứng cho nhà đầu tư với hàng loạt khu, CCN đã và đang được triển khai tích cực. Hạ tầng điện, nước sạch, xử lý nước thải, các công trình phục vụ đời sống sinh hoạt, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe người dân bản địa, các doanh nghiệp, du khách đến sinh sống, làm việc, tham quan, du lịch tại Nam Định cũng được quan tâm đầu tư bảo đảm sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Các cấp chính quyền, các ngành chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh các cách hành chính, giải quyết nhanh chóng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng và duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Tác động kép" từ việc tham gia chương trình...

(Tiếp theo trang 2)

của các HTX có tác động "kép", vừa hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ duy trì "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", vừa tham gia tích cực vào chuỗi giá trị gia tăng và hướng đến giá trị hội tụ, lan tỏa văn hóa, tài nguyên bản địa của mỗi địa phương. Bên cạnh phát triển sản phẩm OCOP mới, các HTX cũng chủ động hoàn thiện, nâng hạng sao cho sản phẩm đã đạt OCOP; sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp của các HTX được chọn phân phối tại hệ thống các siêu thị, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch, an toàn trong và ngoài tỉnh. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 431 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó riêng các HTX đã có 120 sản phẩm, chiếm 28,2% tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh.

Đề tham gia hiệu quả chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều hoạt động từ vấn hỗ trợ các HTX triển khai đăng ký sản xuất sản phẩm chủ lực tham gia chương trình như: phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, tư vấn cho các HTX xác định sản phẩm chủ lực, xây dựng phương án chủ động tổ chức sản xuất gắn với thiết

Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo đứng đầu tỉnh luôn quan tâm và tập trung trực tiếp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong suốt quá trình đầu tư phát triển tại tỉnh... Các nỗ lực đó của tỉnh đã gia tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư của tỉnh, ngày càng được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp tiềm năng, quy mô lớn quyết định lựa chọn Nam Định là địa điểm đầu tư như Tập đoàn Quanta Computer Inc.; Công ty TNHH Top Textiles, thuộc Tập đoàn Toray (Nhật Bản); Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP); Tập đoàn JiaWei (Đài Loan), Tập đoàn Sunrise Material (Singapore); Công ty Cổ phần Giấy GĐT...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Với quan điểm "lợi ích hài hòa, rũi ro chia sẻ", tỉnh tiếp tục cam kết coi "khó khăn của nhà đầu tư là khó khăn của tỉnh", "thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh" và sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, không ngừng phát triển lớn mạnh, góp phần vào thành công chung của tỉnh, sớm đưa Nam Định trở thành tỉnh khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

* Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp được nghe đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các chuyên gia cung cấp thông tin về định hướng chuyển đổi số tỉnh Nam Định và chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh - Tăng trưởng bền vững cho các doanh nghiệp trong thời gian tới ■

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)

Cùng với đó, UBND tỉnh Lai Châu trao 2 giấy chứng nhận cấp mã số cơ sở trồng sấm Lai Châu cho Công ty cổ phần Sao đỏ Tây Bắc và Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thái Minh; đồng thời, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Lai Châu với 12 nhà đầu tư về các lĩnh vực như: bất động sản, du lịch, cây ăn quả được liệu, chế biến nông lâm sản, tiêu thụ sản phẩm với quy mô đầu tư trên 3.000 tỷ đồng.

Hiện tại, tỉnh Lai Châu có nhiều lĩnh vực tiềm năng như: khai khoáng, nông nghiệp, du lịch... Trong đó ngành du lịch và nông nghiệp đang cần được các nhà đầu tư khai phá. Về mảng du lịch với thế mạnh đa dạng cảnh quan thiên nhiên đẹp với nhiều rừng núi, hồ, thác...; văn hóa bản địa các dân tộc đặc sắc, môi trường thiên nhiên mát mẻ có tiềm năng rất lớn nhưng chưa được khai thác.

TRÀ VINH

Tăng hơn 4.000ha diện tích vườn dứa

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, thực hiện Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị dứa và phát triển vùng nguyên liệu dứa chất lượng cao, sau 3 năm nông dân trong tỉnh đã trồng mới hơn 4.000ha vườn dứa, nâng tổng diện tích hiện có của tỉnh đạt hơn 27.800ha, đứng thứ 2 cả nước (sau tỉnh Bến Tre).

Việc phát triển diện tích vườn dứa được ngành nông nghiệp Trà Vinh hỗ trợ khuyến khích nông dân thực hiện phương thức canh tác cây dứa tiên tiến đạt tiêu chuẩn hữu cơ, các tiêu chuẩn châu Âu - UE, Mỹ - USDA, Nhật - JAS, Australia - ACO, Thụy Điển - KRAV, GlobalGAP để thuận lợi liên kết cùng doanh nghiệp sản xuất chế biến các sản phẩm từ dứa xuất khẩu, nâng cao chuỗi giá trị cây dứa, giúp nông dân trồng dứa tăng thu nhập.

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, mở rộng diện tích cây dứa, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất dứa đạt khoảng